

รายละเอียดตัวชี้วัดภาครัฐ (การสร้างการรับรู้)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการกำกับภาครัฐจังหวัดในสังกัด ให้ดำเนินการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

น้ำหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๕

คำอธิบายตัวชี้วัด มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยให้หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง โดยประเมินจากปริมาณการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ และประสิทธิภาพของการชี้แจง ความทันต่อสถานการณ์ ดังนั้น เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายร่วมกัน กรมปศุสัตว์จึงได้กำหนด ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ของปศุสัตว์จังหวัดขึ้น โดยมีปศุสัตว์เขตในฐานะเป็นผู้กำกับ และตรวจราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบจึงต้องติดตาม กำกับ กำหนดทิศทาง ตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัดในสังกัด ให้ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ตามประเด็นสำคัญ เช่น นโยบายสำคัญของรัฐบาล นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายกรมปศุสัตว์ แผนยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม หรือ การปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อปศุสัตว์จังหวัดจะได้จัดทำแผนปฏิบัติการสร้างความรับรู้ความเข้าใจจากประชาชน ไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ สื่อสารสนเทศ สื่อออนไลน์ การประชุมสัมมนา การจัดกิจกรรมแถลงข่าว การจัดนิทรรศการ เป็นต้น โดยต้องมีกรรวบรวมข้อมูล และสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของหน่วยงานที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖๖ :

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	มีการสื่อสารกำหนดแนวทาง หรือ จัดประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับประเด็น เพื่อให้ปศุสัตว์จังหวัดในสังกัดจัดทำแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๒	ตรวจสอบ ให้คำแนะนำในการจัดทำแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของปศุสัตว์จังหวัดในสังกัด
๓	ติดตาม กำกับให้ปศุสัตว์จังหวัดในสังกัดดำเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ตามที่กำหนด
๔	๑) รวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของปศุสัตว์จังหวัดในสังกัด ตาม วัน เวลา ที่กำหนดมีการดำเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ตามที่กำหนด ๒) ให้คะแนนจังหวัด
๕	สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของปศุสัตว์จังหวัดในสังกัดพร้อมคะแนน ส่งสำนักงานเลขาธิการกรม ตาม วัน เวลา ที่กำหนด

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๒/๒๕๖๖ :

ระดับคะแนน	คำเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	มีการสื่อสาร ทบทวน ทำความเข้าใจ ปศุสัตว์จังหวัดในสังกัด ในการปรับแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ที่เหมาะสม
๒	ตรวจสอบ ให้คำแนะนำในการจัดทำแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของปศุสัตว์จังหวัดในสังกัด (หากปรับแผน)
๓	ติดตาม กำกับให้ปศุสัตว์จังหวัดในสังกัดดำเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ตามที่กำหนด
๔	๑) รวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของปศุสัตว์จังหวัดในสังกัด ตาม วัน เวลา ที่กำหนดมีการดำเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ตามที่กำหนด ๒) ให้คะแนนจังหวัด
๕	สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของปศุสัตว์จังหวัดในสังกัด ส่งสำนักงานเลขานุการกรม ตาม วัน เวลา ที่กำหนด

เงื่อนไข : ดำเนินการเฉพาะ ปศุสัตว์จังหวัดในกำกับ เท่านั้น

ปศุสัตว์เขตติดตาม รวบรวม ผลการปฏิบัติงานของปศุสัตว์จังหวัดในกำกับ จัดส่งสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของปศุสัตว์จังหวัดในสังกัด ส่งสำนักงานเลขานุการกรม ตาม วัน เวลา ที่กำหนด หากส่งล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดถูกตัด วันละ ๐.๒ คะแนน

สรุปหลักฐานที่ใช้ในการรายงานผลตัวชี้วัด

๑. หลักฐานการสื่อสารภายในองค์กร เช่น รายงานการประชุม ภาพถ่าย การติดป้ายประกาศ หนังสือเวียน หนังสือการจัดตั้งคณะทำงาน การสื่อสารผ่านไลน์ เว็บไซต์ เป็นต้น
๒. หลักฐานการรวบรวมสื่อฯ เผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (แบบฟอร์ม ๑.๒ ของปศุสัตว์จังหวัดในกำกับ)
๓. สรุปคะแนนรายงานผลการปฏิบัติงานของปศุสัตว์จังหวัด ด้านการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน และการดำเนินการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์ พร้อมปศุสัตว์เขตลงลายมือชื่อกำกับ

ทั้งนี้ แนวทางการพิจารณาให้คะแนนตัวชี้วัดมีองค์ประกอบดังนี้

๑. การดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด
๒. การดำเนินการได้ครบถ้วนตามที่กำหนด
๓. การดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
๔. การแสดงหลักฐานได้ครบถ้วนตามที่กำหนด
๕. การแสดงข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และเป็นรูปธรรม
๖. การคำนวณค่าคะแนนจะคิดตามอัตราส่วนตามจำนวนเรื่อง
๗. กรณีส่งหลักฐาน และรายงานไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามกำหนด จะถูกหักคะแนน วันละ ๐.๒ คะแนน

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :

ข้อมูลพื้นฐาน	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา		
		๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕
ระดับความสำเร็จในการกำกับปศุสัตว์จังหวัดในสังกัด ให้ดำเนินการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน	ระดับ	๕	๕	๕

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล / หลักฐานอ้างอิง

๑. รายงานการประชุม แผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๒. ดำเนินการตามแผน / จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร / สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของปศุสัตว์จังหวัดในกำกับ
๓. ข้อมูลจากการรายงานความก้าวหน้าของหน่วยงานซึ่งเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร

หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด : สำนักงานเลขาธิการกรม

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขาธิการกรม

ผู้จัดเก็บข้อมูล นางน่องนุช สาสะกุล หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๕๓-๔๔๔๔ ต่อ ๓๓๕๑

นายฉัตรชัย นวลปลอด หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๕๓-๔๔๔๔ ต่อ ๓๓๕๖

ปฏิทินการดำเนินการตามตัวชี้วัด
เรื่อง การสร้างความรับรู้ความเข้าใจ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖

กำหนดการ	กิจกรรม / ดำเนินการ
ต.ค.๖๕	- กกจ.แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม (ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ปศุสัตว์เขต/และปศุสัตว์จังหวัด)
๑ - ๒๕ พ.ย.๖๕	- ผอ.สำนัก/กอง/ปศข./ปศจ. / ดาวน์โหลดเอกสาร ข้อมูล คู่มือ การดำเนินการตามตัวชี้วัด การสร้างความรับรู้ความเข้าใจ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ - ผอ.สำนัก/กอง./ปศจ. เข้าไลน์ กลุ่ม “IO-DLD” และดำเนินการตามตัวชี้วัดย่อยที่ ๒ และเปิดไลน์ด้วยตนเองทุกวัน
๒๘ พ.ย.- ๒ ธ.ค.๖๕	- ผอ.สำนัก/กอง ส่งแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ เป็นเอกสารให้สำนักงานเลขานุการกรม และทาง e-mail : relation@dld.go.th - ปศจ. ส่งแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้ ปศข.ที่กำกับ เป็นเอกสารหรือทาง e-mail และสำเนาส่ง สำนักงานเลขานุการกรม
๑๓ ธ.ค.๖๕	- ปศข. ส่งแผนตัวชี้วัดฯ ที่รวบรวมจาก ปศจ. สรุปลงให้สำนักงานเลขานุการกรม และ ทาง e-mail : relation@dld.go.th **กำหนดให้ใส่ชื่อหน่วยงานก่อนหัวข้อเรื่อง เช่น เรื่อง : ปศข.๑ ส่งแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ ๒๕๖๖ /รอบ ๑ เป็นต้น
๑๓ - ๑๗ ก.พ.๖๖	- ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ รอบที่ ๑/๒๕๖๖
๒๐ - ๒๔ มี.ค.๖๖	- ปศจ. ส่งรายงานผล ตัวชี้วัดฯ รอบที่ ๑/๒๕๖๖ เป็นเอกสารหรือทาง e-mail ให้ ปศข.ที่กำกับ
๒๗ มี.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๖	- ผอ.สำนัก/กอง/ปศข. ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รอบที่ ๑/๒๕๖๖ เป็นเอกสารให้สำนักงานเลขานุการกรม และทาง e-mail : relation@dld.go.th **กำหนดให้ใส่ชื่อหน่วยงานก่อนหัวข้อเรื่อง เช่น เรื่อง : ปศข ๑ ส่งรายงานผลการดำเนินงานการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ ๒๕๖๖ /รอบ ๑ เป็นต้น ***เอกสารที่ส่งทางe-mail ต้องมีลายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการด้วยทุกครั้ง
๓ - ๗ เม.ย.๖๖	- สลก.สรุปรายงานผลคะแนนการประเมิน รอบที่ ๑/๒๕๖๖
๒๔ - ๒๘ เม.ย.๖๖	พิจารณา หากมีการปรับแผน - ปศจ. ส่งแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ เป็นเอกสารหรือทาง e-mail ให้ ปศข.ที่กำกับ และสำเนาส่ง สำนักงานเลขานุการกรม
๘ - ๑๒ พ.ค.๖๖	หากมีการปรับแผน - ผอ.สำนัก/กอง ส่งแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ เป็นเอกสาร และทาง e-mail : relation@dld.go.th ให้สำนักงานเลขานุการกรม - ปศข. ส่งแผนฯ ที่รวบรวมจาก ปศจ.สรุปลงเป็นเอกสาร และทาง e-mail : relation@dld.go.th ให้สำนักงานเลขานุการกรม

กำหนดการ	กิจกรรม / ดำเนินการ
	<p>**กำหนดให้ใส่ชื่อหน่วยงานก่อนหัวข้อเรื่อง เช่น เรื่อง : ปศข.๑ ส่งแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจ ๒๕๖๖ /รอบ ๒ เป็นต้น พร้อมลงลายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการ</p>
๑๕ - ๑๘ ส.ค.๖๖	- ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รอบที่ ๒/๒๕๖๖
๑๘ - ๒๒ ก.ย.๖๖	- ปศจ. ส่งรายงานผล ตัวชี้วัดฯ รอบที่ ๒/๒๕๖๖ เป็นเอกสารหรือทาง e-mail ให้ ปศข.ที่กำกับ
๒๕ - ๒๙ ก.ย.๖๖	<p>- ผอ.สำนัก/กอง/ปศข. ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ รอบที่ ๒/๒๕๖๖ เป็นเอกสารให้สำนักงานเลขาธิการกรม และทาง e-mail : relation@dld.go.th</p> <p>**กำหนดให้ใส่ชื่อหน่วยงานก่อนหัวข้อเรื่อง เช่น เรื่อง : ปศข.๑ ส่งรายงานผลการดำเนินงานการสร้างความรู้ความเข้าใจ ๒๕๖๖ /รอบ ๒ เป็นต้น</p> <p>***เอกสารที่ส่งทางe-mail ต้องมีลายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการด้วยทุกครั้ง</p>
๒ - ๖ ต.ค.๖๖	- สลก.สรุปรายงานผลคะแนนการประเมิน รอบที่ ๒/๒๕๖๖